

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) *ป้อนข้อมูลเฉพาะช่องว่างเท่านั้น*

แบบฟอร์ม IDP: A

หน่วยงานกรอกข้อมูล	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานปลัดจังหวัดยโสธร		
	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	29	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	17
	รอบการประเมิน	2/2562		

รายละเอียดการประเมินผลผู้บังคับบัญชา
 5 = ดีเยี่ยม ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลดีเยี่ยม
 4 = ดี ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลดี
 3 = พอใช้ ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลพอใช้
 2 = ไม่ดี ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลไม่ดี
 1 = ไม่ดีเยี่ยม ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลไม่ดีเยี่ยม

**ใบเสร็จผลการประเมินผู้บังคับบัญชา
 5 = ประเมินดีเยี่ยม ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลดีเยี่ยม
 4 = ประเมินดี ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลดี
 3 = ประเมินพอใช้ ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลพอใช้
 2 = ประเมินไม่ดี ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลไม่ดี
 1 = ประเมินไม่ดีเยี่ยม ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลไม่ดีเยี่ยม

แผน	สรุปแผน-ผลการพัฒนา		สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)				สรุปวิธีการพัฒนา (คน)	
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา (ร้อยละต้องไม่น้อยกว่า35%)	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	1)ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธศาสตร์งาน)	2)ภาษา (SO)	3)การสื่อสาร/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธศาสตร์งาน, ยุทธ.กรมฯ)	4)จิตอาสา/บริการ (SO)	5)ความรู้/ทักษะคุณลักษณะ (SO)	6)ทำงานเป็นทีม (SO)
ผล	จำนวนข้าราชการที่ผ่านการพัฒนา (ร้อยละต้องไม่น้อยกว่า35%)	0.00	จำนวนพนักงานราชการที่ผ่านการพัฒนา (ร้อยละต้องไม่น้อยกว่า35%)	0.00	7)คิดเชิงพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม(SO, ยุทธ.กรมฯ)	0	8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กรมฯ)	21
					9)การใช้เทคโนโลยี(ยุทธ.กรมฯ, ยุทธ.กรมฯ)	0	10)ทักษะการคิด(SO, ยุทธ.กรมฯ, ยุทธ.กรมฯ)	0

ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่บันทึก: เลือกรายงานคนละ 1 หลักรหัส)	ประเภทตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนาบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในท.ย./รอบประเมินที่ 2: รายงานภายในท.ค.)					ผลการพัฒนาบุคคล (รอบประเมินที่ 1: รายงานภายในค.ย./รอบที่ 2: รายงานภายในค.ธ.)					
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ควรพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระงับหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น	*คะแนนประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น
1	นายไพโรจน์ ไกยรัตน์	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
2	นายพรประภา พวงนาค	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	4	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
3	นายสถาพร จุลสัตย์	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
4	นายบรรลือ กล้าพล	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	1	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
5	นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
6	นายพงศกร พนาจันทร์	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
7	นายพงษ์วิศิษฐ์ สิทธิบุรี่	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
8	นายเด่นพงษ์ ไทยลา	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	4	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
9	นายวิฑูรย์ ละคร	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
10	นายปรีชา ชำกรม	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	4	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
11	นายชินกร ศรีเกษม	ข้าราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	4	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
12	นายรณกร มั่นแสง	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
13	ว่าที่ ร.ต. อเทพทยา สุวรรณเพชร	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	1	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
14	นายสมชาย ยางเดี่ยว	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
15	นายนิติ สุตบอนิจ	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
16	นายปัญญา มูลสาร	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
17	นายจรัญ จันทร์	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	5	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
18	นายสฤกษ์ ชงสมบัติ	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
19	นายบรรพต เมืองคง	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	2	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
20	นายศราวุฒิ สายหอม	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	4	5	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					
21	นางสาวพัชรีญา โพธิ์ชัยเลิศ	พนักงานราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	3	4	E-learning	ก.ค.-ส.ค.62					